

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiipom@uobkayhian.co.th

ECF – อะไรจะทำให้เป็นอย่างนั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

หลังจากที่ได้เคยกล่าวถึงแนวโน้มตลาด หรือ SET Index ไปแล้ว ก็อาจจะตามธรรมเนียมของผู้ฟังแล้วแฟนคลับ รวมไปถึงนักลงทุนที่คุ้นเคย ก็มักจะมีคำถามตามทุกครั้งว่า “ขนาดนั้นเลยหรือ” อะไรจะทำให้เป็นไปได้ถึงขนาดนั้น... แถมบอกต่อจากคำถามที่ถามด้วยอีกว่า ถ้าจะเป็นอย่างที่ว่า มันก็ต้องมีเรื่องแย่งๆ หรือ บังคับอะไรที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นแล้วละ... จากทั้งหมด เหลือเมฆก็เคยได้กล่าวบ่อยแล้วครับว่า “ผลที่ได้” มาจากการอ่านรูปแบบทางเทคนิค ตามความน่าจะเป็นของเงื่อนไข หากไม่เป็นไปตามที่กล่าว การแกว่งตัวของตลาด ก็ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมดให้ได้ เรียกว่า ต้องแกว่งตัวในทางตรงกันข้ามกับเงื่อนไขที่กล่าวไว้ให้เร็วที่สุด หรือ อย่างน้อยๆ ต้องทำลายเงื่อนไขที่กล่าวมาให้ได้ทีละขั้นก็ได้ จึงเป็นอันต้องตอบเหมือนเดิมว่า ในเมื่อผลที่ได้ มันออกมาจากทางเทคนิคที่อ่านได้แล้ว อาจจะไม่ต้องจำเป็นอะไรอีกเลย ไปหาเหตุในเรื่องอื่นๆ หรืออย่าพยายามคาดการณ์อะไรล่วงหน้าเลยครับ ถ้าเงื่อนไขมันจะเปลี่ยนไปจากที่มองไว้ การขึ้นดีๆ หรือ ขึ้นงามๆ สวยๆ ก็จะตามมาได้เช่นกันนั่นแหละ เพียงแต่ตอนนี้ การแกว่งตัวของตลาด อยู่ในเงื่อนไขของแนวโน้มไหน เราก็ต้องว่าไปตามแนวโน้มนั้นก่อน แล้วถ้ามันเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่เรากล่าวจริงๆ จนถึงที่สุด หรือ อยู่ในระดับที่เรารับความเสี่ยงได้แล้วนั้น อย่าลืมนะครับ การแอกชั่น ต้องเกิดขึ้น ไม่ใช่คิดไว้ แล้วถ้าเป็นจริง กลับไม่ทำเช่นนั้น แล้วจะคิดทำไม... จริงๆ แล้ว จะผิด หรือจะถูก มันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่า เราจะแอกชั่นอย่างไรในเงื่อนไขต่างๆ มากกว่า

ดูตามเกม...

นี่ก็อาจจะยังแกว่งตัวไม่เข้ากับเงื่อนไขที่จะบอกว่า มีสัญญาณขึ้นจริงๆ แล้วแต่ด้วยรูปแบบของการแกว่งตัว เราก็อาจจะมองๆ ไว้ หรือ จับตาดูไว้ ถ้าเข้าเงื่อนไข ก็ต้องว่าไปตามนั้น

แนวรับ : ... ถ้าจะรับก่อน หรือ ดักทาง ต้องไม่หลุด 1.35

เป้าหมาย : ... ยืน 1.45 ได้ มองเป้าหมายที่ 1.60-1.70 ได้

Price Chart...(ECF)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ECF... หรือถ้าขึ้นตามเงื่อนไข ก็อาจจะมองได้ถึงระดับ 1.8+/- กันเลยทีเดียว ตอนนั้น ขึ้นมาขึ้นที่ระดับ 1.38 ได้แล้วนั้น สัญญาณก็เริ่มจะเข้าข้างในซึ่งที่จะเป็นทางขึ้น เหลือแต่เพียงขึ้นไปยืน 1.45 ได้เมื่อไร ก็จะเป็นสัญญาณยืนยันในการขึ้นต่อเนื่อง... แปลว่าถ้าจะซื้อก่อน หรือ ซื้อก่อนที่จะผ่าน 1.45 นั้น ก็พอได้ในราคา 1.38-1.45 และ ไม่ควรเห็นการต่ำกว่า 1.35 แม้จะซื้อไปแล้ว ถ้าหลุด 1.35 ก็ต้อง Cut Loss ไปก่อน นี่ก็รูปแบบของการแอกชั่น ในเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเกิด เพราะเราก็ไม่รู้หรือกว่า จะเกิดทางไหนได้อย่างเต็มร้อย แต่โอกาสเริ่มจะมาทางไหนมากกว่า เราก็ต้องว่าตามตอนนี้ โอกาสของการขึ้น เริ่มจะมีมากกว่า จึงต้องมาดู